

บาร์เทอร์การ์ด ลาดพร้าว ปลื้ม ธุรกิจโตต่อเนื่อง

ก้าวสู่ปีที่ 13



บาร์เทอร์การ์ด ลาดพร้าว หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ บาร์เทอร์การ์ด ประเทศไทย เข้าสู่ปีที่ 13 ชี้ชัดคอนเซ็ปต์ธุรกิจ บาร์เทอร์ อนุญาตสมาชิกโตต่อเนื่องทุกปี พร้อมเตรียมเพิ่มทีมงานให้บริการสมาชิกใหม่



นายจำเริญ วงศ์พิณฑกุลกรรมการผู้จัดการ บาร์เทอร์การ์ด สาขาลาดพร้าว หนึ่งในผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด จากบาร์เทอร์การ์ด ประเทศไทย ในรูปแบบแฟรนไชส์ ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน เปิดเผยว่า เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ธุรกิจบาร์เทอร์การ์ด หรือระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยไม่ต้องใช้เงินสด นับได้ว่าธุรกิจใหม่ ที่น่าสนใจมาก ด้วยคอนเซ็ปต์การดำเนินงานที่ง่ายมีเพียงคนกับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถสร้างรายได้ และยอดสมาชิกได้ ไม่นานทุกสภาวะเศรษฐกิจ บาร์เทอร์การ์ด สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้ประหยัดเงินสด อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขวาง สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อีกกว่า 10% ผ่านการเทรดสินค้าหรือบริการกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน เหมาะกับวัฒนธรรมไทย ที่มักใช้สายสัมพันธ์เอื้อเฟื้อกัน สามารถเจรจาตกลงกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด

“ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนของธุรกิจบาร์เทอร์การ์ดนั้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักใน การดำเนินธุรกิจ ความต้องการประหยัดเงินสด และการขยายฐานลูกค้าหรือตลาดใหม่ๆของแต่ละธุรกิจ นับว่าเป็นโอกาสที่บาร์เทอร์การ์ดสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ธุรกิจบาร์เทอร์การ์ด ก็สามารถดำเนินไปได้โดยไม่สะดุด จวบจนปัจจุบัน บาร์เทอร์การ์ดแฟรนไชส์ สาขาลาดพร้าว พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ด้วยยอดสมาชิกที่ครอบคลุมกว่า 400 ธุรกิจ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตเนื่อง 5% ทุกปี บริษัทฯ ได้เตรียมเพิ่มทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ” นายจำเริญ กล่าว

ปัจจุบัน บาร์เทอร์การ์ด ประเทศไทย มีสำนักงานทั้งสิ้น 6 สาขาได้แก่ สาขาลาดพร้าว สาขาสีลม สาขาทองหล่อ สาขาพญา สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต โดยผู้ที่สนใจธุรกิจบาร์เทอร์การ์ดแฟรนไชส์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2655-3111 หรือที่เว็บไซต์ บาร์เทอร์การ์ด www.bartercard.co.th